



ประกาศโรงพยาบาลสอยดาว
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือศาลากลางที่จบ๐๐๓๒.๐๐๑/๒๕๐๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำปี ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ให้โรงพยาบาลสอยดาว ดำเนินการแจ้งข้าราชการในสังกัด นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง

ในการนี้ โรงพยาบาล จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธวัช คงคล้าย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

นาง	ประภัสสร	เจริญนาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นาย	ชัชวาล	โกโค	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.	มรกต	ฤกษ์รัตนวารี	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
น.ส.	ศุภนันตรี	ช้อนพิมพ์	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นาง	ปราณี	นามประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	นุชนาถ	โพธิ์พิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ประวาลปัทม	มากมี	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.	อภิญา	สุขในศิลป์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	อุไรวรรณ	เทพศิริ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	ศิริรัตน์	งามละมัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาย	เอกราช	มีแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
น.ส.	โชติกา	อิสละภาพ	จพ.พัสดุชำนาญงาน
นาง	ชลดา	ผลศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	รติยา	ถาวรยิ่ง	เภสัชกรปฏิบัติการ
น.ส.	ทับทิม	เทียมจันทร์	จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
นาย	วิรัช	ไทยนิยม	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.	ภารดา	เทียนศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	กาญจนา	ประทุมวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	วรรณมา	สร้อยแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	ดวงสมร	พลละคร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	น้ำค้าง	ไชยบุตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ชนัญดา	ไพศาลรัตนกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พ.จ.อ.	ชรินทร์	บุญเสนาะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	สุภาพร	อรรณมงคล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	ศิริวรรณ	เลิศสกุล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	ปурินทร์	คูหาทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ลัดดาวัลย์	ป้อมทะเล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	เกศรา	สิทธิประภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	จตุรวิทย์	วรุณวานิชบัญชา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
น.ส.	สร้อยญา	ปราเวช	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	รัตติกาล	สุขเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	สายน้ำผึ้ง	วงษ์ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาย	ประสิทธิ์	บัวศรี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	ฤทัย	บุตรฉัยยา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาง	ภคินี	นาคทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	รัชณี	แสงพันธ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นาง	ภัทรพร	ทุนเลิศพานิช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	บุญชริกา	ธรรมเกษร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นาย	วิระ	บุญโยประการ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	สมสมาน	กลิ่นสวรรค์	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.	จรรยาภรณ์	ชาภักดี	จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นาง	ดวงใจ	เอี่ยมอินทร์	จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
น.ส.	นาตยา	แสงทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ไอลดา	ประจักษ์ทรัพย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นาง	ทิพย์วรรณ	วະโร	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส.	จิราภรณ์	ฐูปมงคล	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นาง	กมลวรรณ	ตาตะคุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	อุดมศักดิ์	ชัยยะ	จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
นาง	ปารีชาติ	จันทร์มินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	จริยา	ใจตรง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	วิรัชพัชร	มาศมหิศศักดิ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.	ชนัญญา	ดาวสุข	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นาย	ฐูปนา	ตระกูลศิริศักดิ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ
นาย	ณัฐภัทร	เศรษฐ์เวทิน	นายแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.	เมธาวี	ศรีรัตน์โชติชัย	เภสัชกรชำนาญการ
นาย	สันทิส	กิจปรีชา	เภสัชกรชำนาญการ
น.ส.	วิรยา	พุขรัชต์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
นาง	จันทร์ทิพย์	รัตนเบ็ญจะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	ทิพย์วรรณ	ชัยยะ	จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
นาย	อุทิศ	ศรีอ่อน	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.	นภาพร	สุภาพพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	ธีระพร	สุขสิงห์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	กาญจนา	พลยางนอก	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นาง	รัชนี	สีใส	พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
น.ส.	รุ่งนภา	ชาวแกหลง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	โสภิตา	เลขการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	สุวิชรินทร์	สฤกษ์กุล	เภสัชกร ปฏิบัติการ
น.ส.	นภัสพัฒน์	สวัสดิ์สรเดช	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	ธิดารัตน์	เพิ่มยินดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	พวงแก้ว	ศิลปวิทย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	พรเพ็ญ	พยัคฆสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	ประธาน	จานุสรณ์	เภสัชกรชำนาญการ
น.ส.	ทิพวัลย์	ชั้นเกษตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	วิภาพร	บุบผาชื่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	วิภารัตน์	ลิมสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

น.ส.	ไอยริน	คงชัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	วิภา	ทิพย์มะณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	นิรชา	เจริญกิจจาธร	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.	กมลชนก	ดาแดง	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นาง	กฤติยา	สายทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	วาสนา	พูลเงิน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.	จินดาพร	ขุนศรีอุเชนทร์	เภสัชกร ชำนาญการ
น.ส.	เกษศิริรินทร์	เสวระลาภี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	นิภาภรณ์	เนียนแนบ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นาง	ประยูรรัตน์	ยิ้มละมัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	ขวลิต	สรรพนรินทร์	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
น.ส.	สุภาพร	ผดุงเวช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาย	พีระชาติ	ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	รัตตา	นิมลาดพร้าว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	มัตติกา	แสวงผล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง	กาญจนา	วิเศษประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	ปิยนุช	สงวนผลไพโรจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.	สิรินภา	อุ้นแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ